



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 4 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29 ฉบับที่: 10415

Col.Inch: 38.80 Ad Value: 60,140

หัวข้อข่าว: แพะยาบ้าร้องสวมรอยมือถือ

หน้า: 1(ล่าง), 12

PRValue (x3): 180,420

ศิลปิน: สีสี่

แพะยาบ้าร้อง สวมรอยมือถือ

ขายเครื่องเก่า-ชิม
คนร้ายใช้สั่งของ
ลูกสาวผู้ต้องหาคดียาเสพติด พร้อมญาติและเพื่อนบ้าน
นับร้อยเดินทางเข้าร้องทุกข์
ผู้ว่าฯ อ่านต่อหน้า 12

●แพะยาบ้า □ ต่อจากหน้า 1

มหาสารคาม ช่วยพ่อที่โดนคดียาเสพติดขังในเรือนจำ ยืนยันเป็นแพะเพราะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วอนอยากให้ออกจากเรือนจำเร็วที่สุด เพราะตอนนี้สภาพจิตใจแย่ เศษเป็นคดีตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจจับกุมแก๊งยาบ้าก่อนล่อซื้อ โดยโทรศัพท์ไปสั่งของเพิ่ม แต่คนส่งไหวตัวทันหลบหนีได้ ขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์พบเป็นของผู้ต้องหาซึ่งอยู่ จ.เพชรบูรณ์ จึงตามไปจับกุม แต่ผู้ต้องหาปฏิเสธอ้างขายโทรศัพท์เก่าไปนานแล้วแต่ลืมนำซิมออก ไม่คิดว่าจะตกไปอยู่ในมือแก๊งยาเสพติด ผู้ว่าฯ สั่งตั้ง กก.สอบพร้อมให้ความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม น.ส.ปริดา พิจิตรอาจ ลูกสาวของนายนิค พิจิตรอาจ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำมหาสารคาม พร้อมญาติและเพื่อนบ้านกว่า 100 คน เดินทางจากบ้านจ.เพชรบูรณ์ มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯ ระบุว่า นายนิค ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาบ้า 2,000 เม็ด และไอซ์ 24 กรัม อย่างไม่เป็นธรรม โดยนายนิคไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ซึ่งรับเรื่องไว้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม วางแผนล่อซื้อยาบ้า จากนายชาญชัย ศูนย์จันทร์ ชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้า 136 เม็ด จากนั้นขยายผลวางแผนล่อซื้อ โดยโทรศัพท์ไปยังพ่อค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาวางไว้ที่เสาไฟฟ้า ถนนสาย บรบือ-กุฉีกรัง แต่คนร้ายไหวตัวทันหลบหนีไปได้ ส่วนนายชาญชัย

ซัดทอกว่าสั่งยาบ้ามาจากโทรศัพท์หมายเลขหนึ่ง เมื่อขยายผลทราบว่า เป็นของนายนิค จึงตามไปจับกุม

อย่างไรก็ตามในชั้นสอบสวนนายนิค ให้การปฏิเสธพร้อมระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวขายไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่ามานานหลายปีแล้ว โดยลืมนำซิมออก คาดไม่ถึงว่าจะถูกคนร้ายนำไปใช้ก่อเหตุยาบ้า

ต่อมา นายเกียรติศักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ออกมาพบกับตัวแทนญาติสอบถามรายละเอียดก่อนที่นายเกียรติศักดิ์ สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้น 2 ชุด โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

น.ส.ปริดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำ สภาพยังมีอาการเครียดอยู่ตลอดเวลา จิตใจแย่มาก ต้องขอขานไถ่ถอนจากเจ้าหน้าที่เรือนจำรับประทานครึ่ง และที่ด้อมมาฟังสื่อก็เพื่อที่จะให้เรื่องดำเนินไปได้ไวขึ้น ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง แต่ถ้าจะให้ลืมนึกขอให้ออกมาจากเรือนจำโดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องของการเสียหายหรือเรื่องที่จะขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่กล่าวหาพ่อ ก็ขอปรึกษากับทนายอีกครั้งหนึ่ง

ด้านนางสุภารัตน์ สันทอง เพื่อนบ้านของนายนิค กล่าวว่า นายนิคเป็นคนดี มีงานอะไรในหมู่บ้านนายนิคจะมาช่วยงานเสมอ และยืนยันว่าทั้งชีวิตของนายนิคไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้าน ทั้งตำบลเป็นพยานได้ ถ้านายนิคเป็นคนไม่ดี คงไม่มีเพื่อนบ้านเป็นร้อยๆ คน เดินทางจากเพชรบูรณ์มา ยืนยันความบริสุทธิ์ให้ถึงที่นี่